



**ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง การขยายระยะเวลาการรับสมัครและเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ**

ตามที่คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ออกประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การรับสมัครและเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ โดยกำหนดให้มีการรับสมัครและยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง ณ งานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ สำนักงานอธิการบดี นั้น แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้แพร่กระจายเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงให้ยกเลิกการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าและขยายระยะเวลารับสมัครและเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ และเพิ่มเติมช่องทางการสมัครรวมทั้งปรับปรุงทึนการดำเนินการเลือกตั้งฯ ใหม่ ดังนี้

๑. ระยะเวลาและการรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ที่ไม่ใช่ตัวแทนคณะ และประเภทข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สามารถรับใบสมัครและสมัครรับเลือกตั้งด้วยตนเองตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้ ณ งานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการอาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หรือ สมัครแบบออนไลน์โดยสแกนเอกสารใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน/รูปถ่ายเป็นไฟล์ .pdf หรือ .jpg แล้วส่งไฟล์ทั้งหมดมาทาง e-mail ที่ tachawong.lukana@gmail.com และ n.khongsomsong@gmail.com และโทรศัพท์มายืนยันการสมัครที่หมายเลข ๐๘๙ ๘๐๕ ๔๖๓๓ (นางลักขณา เตชวงษ์) และหมายเลข ๐๘๓ ๕๗๘ ๔๔๐๗ (นางนงคราญ คงสมทรง) รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน - ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

๒. เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่นหรือสแกนส่งแบบออนไลน์ในวันสมัคร

๒.๑ ใบสมัครที่ผู้สมัครกรอรายละเอียดตามแบบที่กำหนดครบถ้วนสมบูรณ์ตามความเป็นจริง พร้อมรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ เป็นภาพสีขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ ใบ ทั้งนี้ ห้ามใช้รูปถ่ายซึ่งถ่ายจากเครื่องถ่ายภาพเอกสาร และรูปถ่ายต้องถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน

๒.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ บัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัย/อาจารย์ประจำตามสัญญา กรณีบัตรหมดอายุ อนุโลมให้ใช้บัตรเดิมที่หมดอายุแทนได้ จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๓. การตรวจสอบคุณสมบัติ

คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการประชุมเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยการกำหนดหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้ง จะเรียงลำดับหมายเลขก่อนหลังตามวันเวลาที่สมัคร

/๔. ผู้มีสิทธิ...

๔. ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง

ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามข้อบังคับนี้ ได้แก่ คณาจารย์และข้าราชการที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือนนับถึงวันเลือกตั้ง

อนึ่ง ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ส่วนราชการออกให้เพื่อใช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง หากไม่มีบัตรแสดงตนดังกล่าวจะไม่มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ในวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔

๕. กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการลงคะแนนและนับคะแนนเลือกตั้ง

คณาจารย์และข้าราชการที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือนนับถึงวันเลือกตั้ง แสดงตนลงคะแนนเลือกตั้งได้ ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. เริ่มนับคะแนนตั้งแต่เวลา ๑๔.๑๐ น. เป็นต้นไป

๖. ประกาศผลการเลือกตั้งในวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชูลิทธิ ประดับเพ็ชร)

ประธานคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา